



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 31 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,912 ราย ป่วยสะสม 597,287 ราย รักษาหาย 10,750 ราย หายป่วยสะสม 391,920 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 178 ราย เสียชีวิตสะสม 4,857 ราย ยังรักษาอยู่ 200,510 ราย อาการหนัก 4,691 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,032 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 17,491,632 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 198,497,926 ราย เสียชีวิต 4,232,079 ราย รักษาหาย 179,252,925 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ องค์การอนามัยโลก ระบุผู้ป่วยโควิด-19 ใกล้เคียง 200 ล้านราย เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำสหประชาชาติ** เตือนว่าประชากรราวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 54 ล้านคน ของพม่า อาจติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่ทูตพม่าเรียกร้องคณะผู้สังเกตการณ์ยูเอ็น รับประกันการส่งมอบวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ **อังกฤษ** เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด เพราะเสี่ยงป่วยหนักจากสายพันธุ์เดลตา **กองทุนอาเซียน** จะนำเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาใช้เพื่อจัดหาวัคซีนให้กับประเทศสมาชิกประเทศละ 1 ล้านดอลลาร์ โดยจะทำผ่านโครงการโคแวกซ์ คาดว่า 2-3 เดือนจะดำเนินการได้

ประเด็นสำคัญ

1.การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก

-เกณฑ์จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ทำให้เกิด #ทวงPfizerให้หน่วยด่านหน้า จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 นอกจากนี้ พบเพจต่างๆ ของแพทย์วิจารณ์หลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หลังสธ.ระบุให้เฉพาะผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม และยังไม่ได้ฉีดแอสตราเซนเนก้าเป็นเข็มกระตุ้น ไม่มีเริ่มเข็ม 1 รวมถึงคนที่ได้วัคซีนแอสตราเซนเนก้าไปแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์เช่นกัน ทำให้เกิดคำถามว่ามีบุคลากรที่เข้าเกณฑ์ถึง 7 แสนคนจริงหรือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 402 คน ลงนามเรียกร้องให้กระจายวัคซีน mRNA แก่บุคลากรทางสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยไม่มีเงื่อนไขว่าเคยฉีดวัคซีนแบบใด จำนวนที่เข็ม หากไม่เคยได้รับวัคซีน mRNA มาก่อน ต้องมีสิทธิได้รับวัคซีน mRNA

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, sanook

-ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณีเกณฑ์ฉีดไฟเซอร์ ระบุ บุคลากรพ.ทุกระดับทั้งรัฐและเอกชนสำคัญหมด ควรยึดตามจำนวนที่ให้จังหวัดสำรวจ ส่วนการปรับวิธีการฉีดเป็นเรื่องของในจังหวัดจัดการเอง ในสถานการณ์ขณะนี้ ขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา, amarintv, topnews)

-นพ.อนุตตร จิตตินันท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตามไทม์ไลน์วัคซีนไฟเซอร์มาถึงเมืองไทยแล้วกว่าแต่สธ.จะได้เริ่มฉีดคือ 9 ส.ค. หากลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นบางอย่าง และทำขั้นตอนบางอย่างพร้อมกันขั้นตอนอื่น น่าจะทำให้เริ่มฉีดได้เร็วกว่านี้หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬาร) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight)

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ กล่าวว่า การจัดสรรเป็นเข็ม 3 ให้กับบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า 7 แสนโดส ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากฉีดกระตุ้นด้วยแอสตราเซนเนก้ากรมควบคุมโรคจะจัดสรรให้กับกลุ่มอื่นต่อไป ซึ่งที่ประชุม EOC เห็นว่ายังมีกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดโควิดได้ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ด่านหน้าโดยตรง จะมีการพิจารณาเพิ่มเติม ส่วนกรณีอื่นๆ เช่น กลุ่มได้รับแอสตราฯ ครบ 2 เข็ม หรือกลุ่มฉีดซิโนแวคเข็มแรกและแอสตราฯ เข็มที่ 2 มีการเตรียมศึกษาเรื่องนี้แล้ว ส่วนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ จะพิจารณาเป็นกรณี ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจจำนวน แต่โดยหลักเน้นฉีดให้บุคลากรด่านหน้าเป็นเข็มกระตุ้นก่อน เพราะมีข้อมูลวิชาการรองรับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, pptvh36)

-คณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรณีวัคซีนโควิดไฟเซอร์ มีมติเรื่องเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ประกอบด้วย 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยโควิด-19 ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และยังไม่ได้แอสตราเซนเนก้าเป็นเข็มกระตุ้น ส่วนบุคลากรที่ไม่เข้าเกณฑ์ คือ ฉีดแอสตราเซนเนก้าครบ 2 เข็ม, ฉีดแอสตราเซนเนก้าเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แล้ว, ฉีดซิโนแวค 1 เข็ม และแอสตราเซนเนก้า 1 เข็ม, ฉีดซิโนแวคหรือแอสตราเซนเนก้ามาเพียง 1 เข็ม และ ฉีดวัคซีนอื่นๆ 2.กลุ่มเสี่ยงใน 13 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคอายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

12 สัปดาห์ขึ้นไป รวม 641,760 โดส 3.ชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค อายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ และผู้เดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.การต่างประเทศ www.expatvac.consular.go.th เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 2564

2.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา)

-แหล่งข่าวจากศบค. แจ้งว่า แผนการกระจายวัคซีนในเดือน ส.ค. จะเน้นจังหวัดแพร่ระบาดหนักอื่นๆ หากการฉีดวัคซีนในกทม.เป็นไปตามเป้า โดยยึดเกณฑ์กลุ่ม 608 คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มี 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และสตรีมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนข้อเสนอให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคเพิ่มจากสหรัฐฯ ในกลุ่มเด็ก 12-18 ปี ทีมแพทย์เห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าฉีดไปแล้วจะปลอดภัย ดังนั้นจะจัดสรรให้กลุ่มแพทย์และกลุ่ม 608 ตามลำดับ โดยผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่กล้าฉีดวัคซีน ดังนั้น สื่อมวลชนจึงมีส่วนสำคัญในการนำเสนอข้อมูลของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-มีรายงานข่าวว่า วัคซีนแอสตราเซนเนกา 2.3 ล้านโดส ที่จะส่งมอบภายในเดือน ก.ค.นี้ คาดว่าน่าจะเลื่อนการส่งมอบภายในสัปดาห์หน้า หรือประมาณวันที่ 2-6 ส.ค. 2564 แทน

3.ระบบหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, one31, tnnthailand, topnews

-แอปฯ หมอพร้อม เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปลงทะเบียนผ่านไลน์ได้โดยไม่จำกัดกลุ่ม และสามารถลงทะเบียนให้กับบุคคลในบ้านได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, newtv, tnnthailand, thebangkokinsight

-ระบบหมอพร้อม แจ้งยกเลิกคิวจองวัคซีน 30-31 ก.ค. ทั้งหมด เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างปรับปรุงระบบ ยืนยันยังไม่เปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนใดๆ ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบของรพ.และจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ว่าหมอไม่พร้อม หลังออกมาประกาศยกเลิกการลงทะเบียน ระบุ เป็นแอปฯ ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในระดับชาติแต่ประสิทธิภาพต่ำ

4.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, topnews, tnnthailand

-ตามที่มีการแชร์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเรื่อง นพ.ประสิทธิ์ คณบดีศิริราช แจ้งข่าวพบสายพันธุ์แลมบ์ดาระบาดในเขตมีนบุรี และขอให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ เคยมีการส่งคลิปเสียงในประเด็นนี้หลายครั้ง ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งในรูปแบบข้อความและคลิปเสียงไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่อย่างใด

5.เด็กติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)

-อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 -25 ก.ค. 2564 พบเด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ติดเชื้อ 13,444 คน มีอาการรุนแรง 791 คน เสียชีวิต 2 คน อายุ 1 เดือน และ 2 เดือน โดยทั้ง 2 คน มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงและสัมผัสบุคคลที่เป็นโรคในครอบครัว ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยมีคำแนะนำ ดังนี้ 1.ยังไม่แนะนำวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีในขณะนี้ จนกว่าจะมีวัคซีนที่มากขึ้น และมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในเด็กเพิ่มเติม 2.แนะนำให้ฉีดวัคซีนตามที่สธ.รับรองให้ใช้ในเด็กกรณีมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยง 3.แนะนำให้ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดรับวัคซีน 4.แนะนำให้สร้างวินัยในการป้องกันตัวเอง และ 5.แนะนำให้ผู้ปกครองทำงานที่บ้าน งดการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอก ขณะนี้ไม่มีเพียงวัคซีนของไฟเซอร์ที่รับรองให้ใช้ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2564 และได้รับการขึ้นทะเบียนโดย ออย.ไทยให้ใช้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป เมื่อ 26 มิ.ย. 2564 สำหรับวัคซีนซิโนแวค แม้จีนจะใช้ในเด็กอายุ 3-17 ปี จากการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 และ 2 พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก

6.การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/ชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ชาวบ้าน ต.ดอนยายหอม ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งบ้าน 13 คน แจ้งรพ.สต. ศูนย์โควิด อ.เมืองนครปฐม แต่ไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบ ส่งข่าวคนในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-กรมอนามัย ร่วมกับ นายกเทศมนตรีนครรังสิต สจจ.ปทุมธานี ภาคประชาชนและเอกชน ช่วยกันจัดตั้ง Community Isolation รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว เฟสแรกประมาณ 100 เตียง มีกลุ่มแพทย์ พยาบาล จากกรมอนามัย ที่เป็นจิตอาสาสามารถร่วมจัดระบบในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งจากการลงพื้นที่ในชุมชนพบมีประชาชนในชุมชนติดเชื้อมากกว่า 400 รายที่แยกกักตัวอยู่ตามบ้าน ยังไม่ได้เข้าระบบการรักษา

7.มาตรการล็อกดาวน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา ch7)

-แหล่งข่าวจากศบค. แจ้งว่า ในการประชุมศบค.ชุดใหญ่ 1 ส.ค. จะพิจารณาขยายเวลาล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ออกไปอีกอย่างน้อย 14 วัน โดยต้องฟังคณะแพทย์ที่จะเป็นผู้ประเมินเสนอ และจะพิจารณาผ่อนปรนบางมาตรการ เช่น ขายอาหารในห้างสรรพสินค้าแบบดีลิเวอรี่ โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานในครัว นอกจากนั้น และจะติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง การกระทำความผิด การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, thebangkokinsight, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก ศบ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า สถานการณ์ประเทศไทยเริ่มทรงตัว มาตรการต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อและเสียชีวิตต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น และกำกบนโยบายให้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยเร็วที่สุด ซึ่ง 2 เดือนจากนี้จะมียาประมาณ 80 ล้านเม็ดจัดส่งไปสำรองที่ภูมิภาค เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยทั้งในรพ.และที่แยกกักตัวที่บ้านและชุมชน ซึ่งจากการคาดการณ์สถานการณ์โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ SEIR ใน 3-4 เดือนข้างหน้า หากไม่มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจเกิน 4 หมื่นรายต่อวัน สูงสุดวันที่ 14 ก.ย. 2564 และเสียชีวิตมากกว่า 500 รายต่อวัน หากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือมาตรการล็อกดาวน์เต็มที่และระยะเวลาสั้นขึ้นจะช่วยลดการติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลงได้

8.การให้บริการ รพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, acnews, thestandard, pptvhd36, thailandplus, springnews, topnews, innnews)

-ผ.รพ.บุษราคัม เปิดเผยว่า ขณะนี้รพ.เปิดครบทั้ง 3 เฟส รับผู้ป่วยได้ 3,700 เตียง ตั้งแต่ 14 พ.ค. - 30 ก.ค. มีผู้ป่วยสะสม 12,929 ราย หายป่วยแล้วกว่า 9,000 ราย และกำลังรักษา 3,500 ราย โดยช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. มีผู้ป่วยสะสมกว่า 4 พันราย ร้อยละ 40 เป็นคนต่างด้าว เฉพาะเดือน ก.ค. รับผู้ป่วยสะสมกว่า 9,000 ราย ร้อยละ 80 เป็นคนไทย โดยผู้ป่วยมีอาการหนักและซับซ้อนมากขึ้น ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากขึ้น บางวันสูงถึง 200 เครื่อง ส่วนผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจน ขณะนี้มีจุดให้ออกซิเจน 800 จุด ใช้เกือบหมดทุกจุดแล้ว ได้สั่งซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนเพิ่มอีก 550 เครื่อง เพิ่มโซนไอซียูสำหรับผู้ป่วยวิกฤตสีแดงเข้มอีก 17 เตียง และวันที่ 1 ส.ค.นี้ จะทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่จุดแรกรับ ส่วนเจ้าหน้าที่หมุนเวียนจากทั่วประเทศมาปฏิบัติงานกว่า 1,800 คน ปฏิบัติงานวันละ 300 คน เป็นพยาบาล 200 คน เหวลระประมาณ 50-60 คน ให้การรักษาพยาบาลวันละ 5 รอบ ได้ปรับลดกระบวนการทำงานและการตรวจที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยที่ไม่มีอาการมาช่วยเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วย ช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ ได้เตรียมอนุมัติปรับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเป็น 3 เท่า หลังภาระงานเพิ่มขึ้น ส่วนกรณีบึงชา ต้องขอขอบคุณที่ตั้งใจสะท้อนการทำงานของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ และที่ให้ออกจากรพ.เพราะรักษาหายแล้วครบ 7วัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

9.พยาบาลไม่ไหวแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-สมาชิก Tiktok ชื่อ mc_dear2020 ได้แชร์คลิปเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่นำผู้ป่วยโควิด 19 มาส่งรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พยาบาลได้เรียกให้ผู้ถ่ายคลิปเข้ามาดูสถานการณ์จริงที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนอนอยู่ในเต็นท์นอกอาคารรพ. พร้อมแจ้งว่า ตอนนี้มีพยาบาลอยู่ 10 คน ออกซิเจนหมดแล้ว ไม่สามารถจะรับผู้ป่วยได้แล้วจริงๆ

10.ผู้ป่วยโควิดหนีออกจากที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เจ้าหน้าที่ตามตัวผู้ป่วยโควิดชาย วัย 29 ปี หนีออกจากที่กักตัวรพ.สนามลำพูน สาขาเวียงยอง ผู้พบเห็นรถกระบะที่ใช้หลบหนี โปรดแจ้ง 1669 และ 191

11.ฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายพิษณุ อุซวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บ. ปานะโฮสด จก. ระบุ ยาฟ้าทะลายโจรเริ่มเจอปัญหาหลายประการที่สำคัญคือ แคปซูลที่มีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐาน แม้ยังไม่ถึงกับขาดแคลนแต่ยอดสั่งซื้อจากตัวแทนนำเข้าบางช่วงได้ลดลง โดยไทยพึ่งพานำเข้าจากประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ปีละ 1 หมื่นล้านแคปซูล แต่จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีก่อน ทำให้การผลิตใน 3 ประเทศลดลง รวมทั้งมีปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอและราคาแพงขึ้น การผลิตขายปลีกจึงต้องปรับราคาด้วย ส่วนการส่งเสริมให้ปลูกและผลิตจะทำให้เกิดผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำมากในอีก 1 ปีข้างหน้า สำหรับกรณีก.พาณิชย์

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เตรียมนำราคาขายปลีกฟ้าทะลายโจรขึ้นเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน ไม่เห็นด้วยว่าจะได้ผลในการควบคุมราคา เนื่องจากปัญหาเรื่องต้นทุนรับซื้อวัตถุดิบและปริมาณผลผลิตไม่ได้สม่ำเสมอ และจากที่สำรวจโรงงานผู้ผลิตในเครือข่ายพบว่าราคาขายส่งยังไม่ได้ปรับ แต่ราคาคาดตลาดไปบวกเพิ่มเอง

12. การบริการที่สถานีกลางบางซื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ในฐานะผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า วันที่ 31 ก.ค.เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก. วอล์กอินฉีดวัคซีน โดยเจ้าหน้าที่เปิดประตูให้เข้ามาด้านในอาคารตั้งแต่ 06.00 น. ทำให้คนด้านนอกอาคารไม่หนาแน่น จากนั้นจะหนาแน่นอีกครั้งเวลา 10.00 น. เพราะคนต่างจังหวัดเดินทางมาถึง และช่วงบ่ายจะคล่องตัวขึ้นจน 16.00 น. ด้านนอกอาคารไม่มีคนมารอ แต่จะทำงานจนถึง 17.00 น. ดังนั้นผู้ที่มาในเวลาที่กำหนดได้ฉีดวัคซีนแน่นอน ภาพรวมวันสุดท้ายฉีดวัคซีนประมาณ 2 หมื่นคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-บช.ก. ตั้งคณะพนักงานสอบสวน 29 คน ตรวจสอบแก๊งชายฉวยฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ผู้ถือยูสเซอร์เนมทั้ง 11 คน ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง ได้ส่งให้ บก.ปอท.ตรวจสอบหลักฐานการใช้เพราะกรมการแพทย์เป็นผู้ออกรหัส จึงเป็นไปได้ที่มีคนอื่นรู้รหัสผ่านแล้วนำไปใช้หาผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งชุดพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำผู้จ่ายเงินซื้อวัคซีนถึงตัวบุคคล ขั้นตอนการติดต่อและบัญชีธนาคาร เชื่อทำเป็นขบวนการใหญ่เพราะมีการทำแผ่นพับขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน ซึ่งปกติสถานีกลางบางซื่อไม่เคยทำ

13. รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์)

-พบคลัสเตอร์ใหม่กระจายตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ **สมุทรสาคร** ผู้ติดเชื้อ 1,178 ราย บริษัทเครื่องสำอาง เมืองสมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อ 13 ราย **ระยอง** ผู้ป่วยรายใหม่ 670 ราย แคมป์คนงานก่อสร้าง อ.บ้านฉาง ผู้ติดเชื้อ 248 ราย **นครปฐม** บริษัทยางรถยนต์ อ.บางเลน ผู้ติดเชื้อ 23 ราย **ปทุมธานี** บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2 คลองหลวง ผู้ติดเชื้อ 18 ราย และ **สระบุรี** โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ผู้ติดเชื้อ 18 ราย **ตม.กาญจนบุรี** ติดโควิดแล้ว 34 ราย เสียอีก 300 คน พบลูกจ้างทำงานในท้องถิ่นมีอาการหนัก เชื้อลงปอด **กระบี่** พบคลัสเตอร์ใหม่ พนักงานร้านเคเอฟซีในห้างดังเมืองกระบี่ ติดเชื้อ 7 ราย **เชียงใหม่** คลัสเตอร์ต่างๆ ติดเชื้อเพิ่ม 46 ราย ผู้ว่าฯ เปิดสายตรง 24 ชม. รับแจ้งเหตุเสี่ยงแพร่ระบาด **บุรีรัมย์** ผู้ป่วยรายใหม่ 320 ราย เป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของจังหวัด **ปัตตานี** ตรวจเชื้อด้วย ATK ในหลายอำเภอ พบผู้ติดเชื้ออีก 309 ราย **ชลบุรี** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,062 ราย สั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ **นครราชสีมา** ผู้ป่วยรายใหม่ 368 ราย มี 10 คลัสเตอร์ใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวัง **สมุทรปราการ** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 872 ราย **กรมราชทัณฑ์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำ 810 ราย และพบเรือนจำแพร่ระบาดเพิ่ม 1 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมมีเรือนจำสีแดง 28 แห่ง

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ innnews

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ท่วงไຍบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ติดเชื้อโควิดและเสียชีวิต จึงสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคกก.บริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหามาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบให้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สนับสนุน ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ 26 ราย เป็นเงิน 1,135,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, topnews, koratdaily, กรมประชาสัมพันธ์)

-รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมเปิดพร.สนาม จ.บุรีรัมย์ ขนาด 2,000 เตียง พร้อมศูนย์พักคอย 500 เตียง เพื่อรองรับชาวบุรีรัมย์ติดเชื้อโควิดกลับรักษายังภูมิลำเนา เชื่อหากตั้งพร.สนามทุกจังหวัดจะสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้ครอบคลุมรวมทั้งเร่งทั่วประเทศฉีดวัคซีนให้ได้เดือนละ 10 ล้านโดส เพื่อลดความรุนแรงและยอดผู้ติดเชื้อ

-รมว.สธ. ลงพื้นที่สุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ผอ.รพ.สมุทรสาคร นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการของอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการหน่วยด้านโควิดสัญจร "ทั่วถึง...ทุกพื้นที่...ดูแลดี...ดูแลสุขภาพดี" Test Treat Vaccine (TTV Team) นำร่องฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ต.โคกขาม เป็นพื้นที่แรก มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเปราะบาง 7 โรคเรื้อรัง เดินทางมารับบริการจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-สถานทูตจีนประจำประเทศไทย มอบรถตรวจโควิด-19 (Biosafety Mobile Unit) 2 คัน ให้กับสธ.ไทย เพื่อช่วยรัฐบาลไทยเดินทางตรวจค้นหาเชื้อในวงกว้างและต่อสู้กับโควิด-19

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 เป็นหนึ่งในแนวคิดเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยให้ทุกอำเภอสำรวจหมู่บ้านในพื้นที่ที่ปลอดจากผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนร่วมทำและร่วมตัดสินใจกันเองภายใต้กฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ร่วมคิด โดยขณะนี้จังหวัดที่พร้อมดำเนินการแล้วคือ ระนอง ตรัง สุรินทร์ เลย ชัยนาท นครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- สปสช. นำระบบพิสูจน์ตัวตนแบบออนไลน์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านหรือที่ชุมชน และตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนยุ่งยาก ช่วยสนับสนุนหน่วยบริการเร่งดูแลประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- กทม. เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ รองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวก่อนส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสม ป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน ตั้งเป้าเปิดศูนย์พักคอยฯ มากกว่า 50 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุด รับผู้ป่วยได้มากกว่า 7 พันเตียง พร้อมยกระดับศูนย์พักคอยฯ ที่มีศักยภาพเป็นรพ.สนาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, one31</p> <p>- บขส. รับนโยบาย ก.คมนาคม ปรับปรุงรถโดยสารส่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เส้นทางผู้ตรวจฯ สธ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กรองข่าวกันตะกร้า</p> <p>- ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สธ. มี 12 คน ดูแล 13 เขตสุขภาพ โดย 2 คนที่สังคมคุ้นหน้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ นพ.ทวีศิลป์ และ นพ.ธนรักษ์ ซึ่งคาดว่า นพ.ทวีศิลป์ที่เติบโตมาในกรมสุขภาพจิต นอกจากต้องเจอแคนดิเดตในทำเนียบฯ ผู้ตรวจฯ คือ นพ.พงศ์เกษม ที่เคยเป็นรองอธิบดีมาก่อน ยังมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมาก่อน และมีข่าวว่าอาจจะย้ายกลับกรมสำคัญในรอบนี้ ส่วน นพ.ธนรักษ์ ต้องเจอกับแคนดิเดต 2 คนที่เคยเป็นรองอธิบดีมาเหมือนกัน แต่เส้นทางไปสู่อธิบดีกรมควบคุมโรคคงไม่ไกลเกินเอื้อม</p>	
<p>โรคจากการสูบบุหรี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- รศ.ดร.ภญ.มนพรรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เผยผลประโยชน์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่รัฐต้องจ่ายเพิ่มจากการสูบบุหรี่ของประชากร 1 คน โดยใช้ฐานข้อมูล ปี 2562 พบว่า ต้นทุนตลอดชีวิตจากการสูบบุหรี่ของคนไทยที่รัฐต้องจ่ายต่อผู้สูบ 1 คน ครอบคลุมโรคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ 4 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด รัฐต้องจ่ายเพิ่มถึง 4-5.5 ล้านบาท โดยจ่ายเพิ่มให้เพศหญิง 5,451,063 บาท มากกว่าเพศชายที่ 4,981,048 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบว่าบุหรี่ทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภาพถึงร้อยละ 1.8 ของจีดีพี การวิเคราะห์ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยสร้างความตระหนักต่อภาระด้านเศรษฐศาสตร์ของโรคและปัญหาสุขภาพ รวมถึงช่วยในการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและมาตรการสุขภาพ ขณะที่การศึกษาต้นทุนของความเจ็บป่วย จะมีประโยชน์ในการประมาณการต้นทุนที่ประหยัดได้จากการน่านโยบายหรือมาตรการไปปฏิบัติ</p>	-
<p>จับแก๊งต่างชาติหลอกขายถุงมือยาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, innnews</p> <p>- ตำรวจสภ.ธัญบุรี จับกุมสมาชิกแก๊งยาสูบ ชาวญี่ปุ่น หลอกเจ้าของกิจการใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ว่าสามารถหาถุงมือยางจำนวนมากมาให้จำหน่ายได้ จึงโอนเงินไปให้ 3 ล้านบาท แต่ผู้ต้องหาไม่สามารถส่งสินค้าได้และขาดการติดต่อไป คดีนี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่ตำรวจชลบุรีร่วมกับสสจ.ชลบุรีบุกหลายโกดังผลิตถุงมือทางการแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท</p>	-